

# CĂN BẢN VI TỬ

SAGIANG

## I.- HIỆN DIỆN CĂN BẢN VI TỬ

Căn bản vi tử là cái gốc của nguyên tử, do nguyên tử có 3 thành phần: Căn bản vi tử, Ngũ năng vi tử và Tam chi vi tử: Căn bản vi tử là phần chính yếu của nguyên tử, để phân biệt nguyên tử này với nguyên tử kia như Sắt và Đồng cũng là kim loại nhưng bản tính khác nhau, còn Tam chi vi tử và Ngũ năng vi tử là giống nhau. Cho nên mỗi nguyên tử đều có Tam chi vi tử: Âm vi tử, Dương vi tử, và Trung hoà vi tử cùng Ngũ năng: Quang năng, Nhiệt năng, Tử năng, Điện năng và Điện từ năng. Trái lại Căn bản vi tử hoàn toàn khác nhau. Căn bản vi tử có 3 thể: đặc (rắn), lỏng, khí (hơi) để hình thành 3 loại khác nhau với ký hiệu nguyên tử, trọng lượng nguyên tử và hoá trị nguyên tử khác nhau. Như nguyên tử Sắt ký hiệu Fe, Đồng ký hiệu Cu, Thủy ngân ký hiệu Hg, Dưỡng khí ký hiệu O Khinh khí ký hiệu H mà các nhà Bác học đã truy tầm ra trên địa cầu hiện có 134 loại nguyên tử lập thành bảng Nguyên tử. Nhưng khi gặp thiết bị của xác đĩa bay có nhiều nguyên tử chưa có ở địa cầu nên còn tạm gọi Alpha, Beta, Gamma, Omega... Thông thường khi các nguyên tử bị nhiệt lượng tung ra thành hoá năng khối khổng lồ các nguyên tử chịu ảnh hưởng hoá lỏng hết và khi đông đặc lại thành dung nham chất tạo ra lớp vỏ của hành tinh, nguội dần, các nguyên tử theo từng loại kết hợp lại thành quặng mỏ với 3 loại rắn, lỏng và hơi. Nhưng thể hơi bị chèn ép tung ra ngoài tạo thành bầu khí quyển với những nguyên tử O, H, C, N... O và H thích hợp nhau tạo ra hơi nước  $\text{OH}_2$  vì hóa trị H là 1 và hoá trị O là 2 nên phải 2 H mới kết hợp được với 1 O. Còn các thể khí khác như C, N riêng rẽ, nhưng chúng cũng có thể phối hợp với O để cho ra thể khí mới  $\text{CO}_2$  hoặc  $\text{NO}_3$ , có nhiều khi còn phối hợp nhau nhiều nguyên tử để tạo thành một hợp chất đa dạng như  $\text{SO}_4\text{H}_2$  do từ  $\text{SO}_3$  hợp với  $\text{OH}_2$ . Như vậy các căn bản vi tử của nguyên tử đều có tính chất riêng rẽ hay phối hợp nhau tùy hoàn cảnh. Các nhà bác học nắm được nguyên tắc điều hợp này mà chế tác ra thiên hình vạn trạng hợp chất, nhiều nhất là y dược, còn chế tác những vật dụng hợp chất cứng rắn tối đa, như hợp chất Thủy tinh với COBALT đạn bắn không lũng, búa đập không bể, như xe hơi an toàn của chánh khách, kiếng ngăn cách tội nhân và nhân viên, các lồng kiếng tạo chân không... chịu nổi trọng lực địa cầu, để có chân không bên trong, hầu ứng dụng việc huấn luyện cuộc sống trong không gian, lơ lửng không trọng lực. Chính Bà Bertholet đã sử dụng lồng kính này, để dẫn chứng con người có linh hồn trong hệ thống Cầu lạc bộ, tìm hiểu cái chết. Các hội viên toàn là bác học, bác sĩ và kỹ sư, cứ mỗi tuần cho một hội viên chết trong thời gian tùy sức khoẻ và cứu sống trở lại trong lồng kiếng. Khi sống trở lại, viết hồi ký trong lúc chết ra sao cả một cuốn sách dày làm tài liệu, chứng minh con người có linh hồn. (Xin xem bài tìm về cái chết sẽ tiếp nối về sau). Chúng ta nhận định được căn bản vi tử của nguyên tử mới thấy được tầm hệ trọng của nó, chớ từ trước đến giờ chúng ta chỉ học Vật Lý và Hoá Học thuần thành chớ không có ai dẫn giải căn bản vi tử của nguyên tử trong Vật Lý và Hoá học. Hiện nay các nhà Bác học đã cố gắng nghiên cứu ứng dụng của căn bản vi tử (tức vi tử gốc) để tiến hành tới tế bào gốc mà tạo ra thai sản vô tính. Đã có kết quả vụ con cừu về thai sản vô tính. Quý Ngài đang thiết kế đến thai sản vô tính như sinh, nhưng bị chánh quyền cấm tuyệt do nếu tạo ra con người vô tính, rất nguy hiểm khi một đạo binh chỉ biết tuân lệnh chỉ huy của ác tâm như, tàn sát tha nhân không gớm tay. Tuy nhiên vì nhu cầu y dược về thay thế các cơ quan bộ phận con người hư hỏng hầu cứu sống nhiều bệnh như oằn oại, cần thay đổi sống còn, nhưng rất hạn chế, với giấy phép cùng số lượng cần chế tác qua thai sản vô tính. Quý Ngài chỉ lấy tế bào gốc bộ phận của người mạnh khoẻ lắp ghép vào thai sản vô tính để có bộ phận tốt lành, phù hợp với cơ thể bệnh như. Vì lắp ghép bằng cơ quan bộ phận của người hiến dâng, hay tử tội hoặc tử nạn thường bị đổ kỹ máu huyết hay cơ thể bất hợp, kết quả rất khiêm tốn. Có nhiều bệnh như lắp ghép nhiều lần vẫn chưa hoàn hảo, phải chịu chết mà thôi, tốn hao tiền bạc rất nhiều mà không thành đạt. Quý Ngài lấy tế bào gốc của người thích nghi cơ thể và máu huyết cấy vào thân thể con vật để tạo ra cơ quan bộ phận song hành đến đúng thời kỳ đem lắp ghép cho bệnh như. Kết quả mới được 70%. Quý Ngài còn thí nghiệm cấy vào cơ thể người mạnh để tạo ra cơ quan bộ phận bất cứ nơi nào trên cơ thể con người để giải phẫu ra đem lắp ghép. Người mang thai được trả tiền hậu hỉ, họ mang thai bất cứ nơi nào cấy tế bào gốc, đúng thời gian tính giải phẫu lấy ra lắp ghép cho bệnh như kết quả mỹ mãn. Có khi thân nhân chịu mang thai lại càng tốt vì chung huyết thống.

## II.- VI TỬ GỐC BIỆT DỤNG

Căn bản vi tử được con người sử dụng triệt để chế tác vật dụng, cơ giới, vũ khí thượng vàng hạ cám tất cả đều phải có vi tử gốc, tức là nguyên tử kim loại về thể rắn, thể khí, còn thể lỏng rất ít chú tâm

vì quá hiếm, mới tìm được thủy ngân. Ngoài ra còn loại châu, ngọc, kim cương, cẩm thạch thuộc về thạch loại rất quý báu, còn xa cừ, mã não, san hô, thất báu cũng thuộc loại quý thể của động vật Tất cả cũng đều do căn bản vi tử biệt dạng. Người ta sử dụng tùy theo mỗi thứ loại với điều kiện thể tính của chúng. Còn loại đá nam châm đặc biệt có từ tính mạnh mẽ hấp lực rất mạnh đến kim loại. Thông thường sắt, thép, đồng, chì, nhôm, rất đa dụng. Còn vàng, bạc, bạch kim thuộc loại quý kim, đa số làm đồ nữ trang gồm luôn cả thạch loại quý báu. Riêng bạch kim rất cứng thường làm trụ xoay của các động cơ vận chuyển mạnh như chong chóng phi cơ, hợp chất với thủy tinh chế tác ra loại kiếng chịu nổi đạn súng lục bắn không lũng. Thủy tinh chỉ là cát tinh khiết nấu chảy làm chai, lọ, cốc và kiếng, ngày nay còn hợp chất làm bếp điện, nồi, niêu, soong, chảo, ống nghiệm rất tiện lợi hơn loại đồ gốm bằng đất sét nung, người ta còn làm hồ nuôi cá, chí đến vách kiếng nhà ở và tường kiếng, hồ nuôi cá tôm, hay nhà kiếng ở đáy biển cho dân chúng xem các loại cá biển thoái mái nhờn nhờn sinh động. Nào ai ngờ được căn bản vi tử trọng đại như thế, chí đến quang chất Uranium, lọc ra Plutonium với phản ứng nhiệt năng tối siêu để chế tạo hỏa tiễn, bom nguyên tử, và nhứt là những thiết bị quang chất sử dụng biệt lập trong việc trị bệnh, chế tác vật dụng cần thiết, nhứt là loại bình điện nguyên tử đặc chế cho các tiềm thủy đình, không cần nguyên liệu. Hiện nay còn đang phát triển các loại chiến hạm nguyên tử và hàng không mậu hạm nguyên tử hết sức hùng hậu. Các vi tử gốc rất dễ dàng phối hợp nhau tạo ra chất loại khác như  $SO_3 + OH_2$  ra  $SO_4H_2$  là acit mạnh mẽ, hoặc  $Cl + Na$  ra  $ClNa$  là muối, cả hai chất này riêng biệt là độc tố, thể mà hợp chất rất hữu ích cho con người làm gia vị. Trong cơ thể con người do nhiều chất kết hợp lại và đặc biệt kết hợp rất ly kỳ. Mỗi cơ quan bộ phận là một tổng hợp đủ loại căn bản vi tử tùy theo nhu cầu cấu trúc. Các cơ quan bộ phận chỉ trực thuộc Não bộ chỉ huy, vi linh tử, khí hữu sự, còn ngoài ra độc lập thí dụ cơ quan tiêu hoá, cơ quan tuần hoàn, cơ quan hô hấp thường xuyên sinh động, chỉ báo cáo qua hệ thống thần kinh khi trực trực gây bệnh hoạn, khó ở để Tâm linh lo thuốc men điều trị. Đặc biệt là các hấp khẩu ở ruột non thu nhận những dưỡng chất cần thiết cho từng cơ quan bộ phận và nhờ bộ máy tuần hoàn cung ứng nhu cầu thiết bị, cho nên trẻ con thiếu dinh dưỡng gây yếu phát triển chậm lụt. Con người thiếu dinh dưỡng cũng suy yếu, chỉ có bậc tu sĩ đắc đạo quả mới không cần thiết dinh dưỡng mà chỉ hấp thụ tiên thiên khí là đủ sống rồi, nên tuổi thọ rất cao. Cơ thể con người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyên, do suy dinh dưỡng, nhứt là tuổi già, các cơ quan đã làm việc quá lâu dài bạt nhược, để cuối cùng đưa đến cái chết, khi đã tàn do bệnh hoạn không còn điều trị được nữa. Còn các tử thương khi còn trẻ là do các cơ quan hoàn toàn bị phá hỏng hết, như bệnh cao áp huyết, đóng máu cục, sạn mật, sạn thận, tai biến mạch máu não, ung thư, tiểu đường... Ngoài ra còn bị ngộ độc, bị sát hại, tử trận, thảm nạn bạo lụt, địa chấn, sóng thần, thiên tai, các cơ quan hoàn toàn mất hết năng lực phải chịu chết thôi. Chúng ta biết căn bản vi tử luôn phụng sự con người đắc lực, hơn là giết hại, cho nên các căn bản vi tử độc hại thường được kết hợp với nhau tự nhiên như  $Cl$  độc chất phối hợp thiên nhiên với  $Na$  cũng độc chất, thành  $ClNa$  là muối trong nước biển, trong các mỏ muối cần thiết cho nhơn loại. Trong y dược, căn bản vi tử được tận dụng thành công trong điều trị bệnh tật do cơ thể cũng là căn bản vi tử phối hợp tạo thành, suy yếu đi cần bổ sung cho đầy đủ là dứt bệnh hoạn, cho nên bào chế sự cho phối hợp nhiều căn bản vi tử thích nghi với bệnh nào thiếu thốn hoặc suy yếu điển khuyết phần thiếu hụt cho bình thường hoá. Tuy nhiên lạm dụng quá liều lượng rất nguy hại cho sức khoẻ, có thể tử vong. Có một bệnh như thấy Docemine uống vào khoẻ khoẻ, tính uống nhiều cho dồi dào, nào ngờ bị phản ứng hết phương cứu chữa. Có một anh thợ săn bắn được con nai có lộc nhung, thay vì mang về tẩm thuốc và uống chùng mực, anh ta lại xơi hết hai lộc nhung còn tươi, tính rằng sẽ trường thọ, nào ngờ về tới nhà bị phản ứng mạnh quá, da thịt bị nở toét ra chết không kịp trở trăn. Sừng tê giác còn mạnh hơn lộc nhung, nên giá rất mắc, một lượng giá 10 lượng vàng, cũng như Long diên hương rất quý hiếm, sự phụ của con tác giả có một thỏi long diên hương, ông đã 96 tuổi mà vẫn còn khoẻ mạnh, mỗi lần kém sức khoẻ, ông chỉ gọt một miếng mỏng bỏ vào cốc trà nóng cho tan ra và uống khoẻ lại như thường. Ông có cho tác giả xem và cất trong ruột tượng không dám rời. Nhiều phú gia này mua với giá 10 lượng vàng ông cũng không bán, vì đó là thần hộ mạng bảo vệ sức khoẻ của ông. Căn bản vi tử đối với động vật rất sinh động riêng biệt, như con rắn, con rít, con bò cạp nhờ căn bản vi tử trong cơ thể cấu tạo ra nọc độc rất quý giá về y dược và độc dược. Con cá voi tự chế tạo được tinh tương quý hiếm nên sau khi giao hợp, tinh tương nổi trên mặt biển thu thập thêm tiên thiên khí tạo thành chất bổ thượng thặng Long diên hương quý báu trong y dược. Ngoài ra còn có thể chế tạo dầu thơm đặc biệt lâu phai mùi, chính hãng dầu thơm COTY của Pháp nổi danh quốc tế thoa vào da thấm lâu phai mùi cả tuần lễ, do Đệ nhứt Thế chiến ông là hạm trưởng của Pháp hoạt động tại Ấn độ dương, bắt gặp một về Long diên hương mang về chế tạo ra dầu thơm sau khi giải ngũ. Thủy thủ không biết của quý, chỉ để tẩm vào thuốc điếu hút chơi cho khoẻ và thơm lắm, ông nhờ khi còn ở Saigon được thầy thuốc Tàu cho biết đặc tính của nó, nên ông thu góp hết cất kỹ. Đối với thực vật, căn bản vi tử tạo ra loại gỗ trầm hương có mùi thơm độc đáo được làm nhang thơm, gỗ tặc cũng thế. Riêng

gỗ cẩm hương đặc biệt rất thơm rất quý giá để chế tác bàn thờ, giường chõng, ván ngựa, vách nhà, bàn ghế, vẫn thơm không bao giờ hết mùi chính tác giả đã hân hạnh được ngủ trong một ngôi nhà cụ phú gia ở Xuân Lộc với ngôi nhà toàn cẩm hương. Cây quế cũng độc đáo tạo được lớp vỏ mùi quế khâu là vị thuốc ấm tì vị. Người ta lấy vỏ già tạo ra vật dụng quý giá như khai rượu, cây quạt, trâm cài tóc, làm vách nhà cho thơm và ấm cúng "Trái vách quế gió vàng hiu hắt". Cây tiêu cây ớt tạo ra vị cay nồng được dùng làm gia vị khử mùi tanh hôi. Tiêu còn phết vào vách phòng ngủ để tạo chất ấm và khử mùi" Oán chỉ những khách Tiêu phòng" Chúng còn tạo ra trong thảo mộc nhiều mùi vị khác nhau nữa và đồng thời cũng tạo ra độc chất, nấm độc, cà độc dược, cây thúi địt. Đặc biệt chúng còn tự tạo ra hoá tính trong trái cây lúc non chua, lúc chín ngọt và có mùi thơm riêng biệt. Chúng còn đổi màu sắc của trái cây và cả lá cây nữa, tạo ra màu sắc sặc sỡ cho trăm hoa đua nở đầu cành, hương vị đậm đà bát ngát. Như thế chúng biết dụng tuý bản chất mỗi loại mà chúng gây ảnh hưởng, con người đang học hỏi phương châm chế tác để tạo ra những vật thể nhân tạo tạm bợ chớ chưa đắc dụng như thứ thiệt của chúng. Đối với không gian căn bản vi tử rất đa phương sinh động tuý hoàn cảnh. Chính chúng là đầu não của mọi sinh động không gian: Nhiệt lượng Dương quang tuyến làm cho nước bị phân tích ra O và H bốc lên không trung kết hợp lại thành OH<sub>2</sub> tức là hơi nước tạo ra mây đưa đi bởi gió và đóng bộ quá nhiều tạo ra hơi lạnh đọng lại thành nước mưa. Chúng hiền hoà tạo ân nghĩa cho sinh vật, nhưng khi chúng quá tải trở thành bão tố, lũ lụt bị kết án thiên tai giá hoạ cho nơn loại. Trong ruột địa cầu dung nham cũng do chúng kết thành, nằm yên tạo sinh động cho địa cầu, nhưng khi trục trặc chúng bị dồn ép tung ra ngoài tạo hoạ diệm sơn tai hại. Các tầng đất đá của đại lục cũng là có mặt chúng tạo hậu thiên khí cho thảo mộc dưỡng chất bồi dưỡng, nhưng các thềm đại lục chênh lệch đi tạo ra địa chấn khủng khiếp, chúng bị kết án hung thần oan ức. Các hành tinh theo quỹ đạo do tinh tú điều động, thế mà khi có một hành tinh nào phải gió đi lạc hướng chạm vào hành tinh khác vỡ ra một mảnh, mất hết từ lực không còn theo quỹ đạo, trở thành tuệ tinh, lang bạt, mà chúng ta thường thấy sao xẹt. Các tuệ tinh này nguy hiểm lắm, khi va chạm vào hành tinh khác, báo hại phải bị uốn tử theo. Cuối cùng trong vũ trụ đến giai đoạn huỷ hoại, Định tinh hết nguồn nhiệt lượng, nó nuốt trứng hết các hành tinh, hộ tinh trở thành hung tinh. Từ đó hung tinh cứ hiển lộng thần oai nuốt các Thái dương hệ khác càng ngày càng bành trướng thế lực. Lúc bấy giờ có nhiều hung tinh, chúng tranh hùng tranh bá kinh địch với nhau, kẻ thua bị nuốt trứng, cho đến vô địch hung tinh và không còn thực phẩm nuốt trứng nữa, vô địch tự huỷ diệt tan rã trả lại tất cả nguyên tử về thiên nhiên, đương nhiên căn bản vi tử cũng đồng chung số phận.

### III.- CĂN BẢN VI TỬ THÀNH VIÊN QUAN HỆ NHỨT CỦA NGUYÊN TỬ

Mỗi nguyên tử có một căn bản vi tử (Vi tử gốc) sinh động rất đa dạng tuý theo hoàn cảnh cấu trúc của vạn vật. Chính nó mới là điều hành thực sự mọi trạng thái hình thành của vũ trụ, đưa đến Thái dương hệ, tử hành tinh và sanh hành tinh, cùng các sinh vật hiện hữu trên sanh hành tinh để sinh động vũ trụ. Từ Thượng giới xuống Hạ giới, Thái dương hệ, Hành tinh, vạn vật và nhứt là sinh vật đều do quyết định của căn bản vi tử thành hình mọi vật thể. Chúng ta không chú trọng tới căn bản vi tử và kể như không biết đến năng động của nó, cứ sử dụng vật thể cấu trúc từ chúng nó như uống nước, ăn rau quả, hít thở, uống thuốc, tạo vật dụng, vũ khí, cơ giới đủ loại, chí đến noi truyền nôi giống. Nếu không có chúng hiện diện trong tinh trùng và noãn sào thời không bao giờ có phôi thai tạo hình hài nhi. Các nhà bác học hiểu thấu tâm quan trọng về năng lực của căn bản vi tử nên phát minh nhiều vật thể thần kỳ: Bom nguyên tử, bom khinh khí, hoá tiễn, chí đến các vật thể tàng hình. Riêng quý bậc chánh đẳng chánh giác thấu đạt chu đáo căn bản vi tử, nên tạo cho cơ thể không còn lệ thuộc cõi trần tục luy, trở về an nhiên tự tại trên Thượng giới với quả vị Phật, Bồ tát, Thánh, Thần. Chúng ta nếu thấu đáo được huyền diệu của căn bản vi tử, thời chúng ta mới thấu hiểu cõi đời tạm bợ, sống gởi thác về, của cải vật chất tạo ra lúc sanh tiền đều không mang theo được gì hết chỉ có nghiệp quả thiện ác mà thôi, như vậy còn tham sân si hận làm gì cho mệt thần trí.

Nếu còn đạt đạo chân tình, cuộc sống như giấc mộng trong thời gian trên dưới 100 năm. Ngày xưa Trang Tử tự nghĩ mình là con bướm trong giấc mộng làm người, hay hiểu khác đi con người nằm mộng làm con bướm. Giống như giấc mộng Nam Kha, anh học trò nấu bấp, mệt nằm ngủ, thấy mình học hành thi đỗ làm quan tể tướng, vinh hiển suốt cuộc đời, vợ đẹp con xinh, đến chùng chết đi tỉnh giấc thấy nôi bấp nấu chưa chín. Anh ta tỉnh ngộ lo tu hành, không còn màn tưởng danh lợi phù vân nữa. Chúng ta tỉnh ngộ chưa?

Sacramento, ngày 21 tháng 11 năm 2013

SAGIANG